



โธ อยู่อย่างนี้อยู่ในห้องเรียนสอนหนังสือเด็กๆ ก็ตามกำหนด ดูอารมณ์จิต ตนเอง ตลอดเวลา ชีวิตเปลี่ยนวิถีอยู่แบบไม่สูงสิงกับผู้ใด ดูแต่อารมณ์ภายในใจตนเองตลอด เพราะเมื่อพิจารณามองดูภายนอกนั้น เต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดเวลา บ้างถูกคน นินทา บ้างถูกมองว่าเป็นคนเสียสติ อาจารย์ทิพากรจึงเก็บตัวเงียบเพียงลำพัง ผู้เดียว ล้นโศษ สมณะ สังเกตอารมณ์ตนทุกขณะจิต

และมุ่งเน้นการปฏิบัติธรรม เพื่อแสวงหาความตายมาตลอดเวลานาน 3-4 เดือน เวลาเข้านอนก็จะหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก ใส่เสื้อผ้าก็จะใส่คนละทาง โดย กลับเสื้อด้านในไว้ข้างนอก กำหนดความตายเป็นอารมณ์ ทุกๆ คืน เพราะความอยาก ตายเป็นอารมณ์ทุกๆ คืน เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ที่รุมเร้า ผู้คนแนะนำให้สวดมนต์ ภาวนา ไหว้ พระสวดมนต์ อาทิ บท อิติปิโส เข้า 9 จบ เย็น 9 จบ บทยอดพระกัณฑ์ พระไตรปิฎก เข้า 9 จบ เย็น 9 จบ รวมแล้วอย่างละ 18 จบ ทุกวันๆ

ในวันนั้น ได้มีร่างทรง มาประทับทรงและบอกกล่าวให้ได้ทราบว่าเป็นบุญเขา ลูกหนึ่ง ชื่อว่าเขาน้อย อยู่ห่างจากนี้ไป 18 ก.ม. ภายในภูเขามีสองคำ อยู่ในภูเขา หนักถึง 10 ตัน ทั้งเพชร นิล จินดา เหล็กไหล มากมาย

อาจารย์ ทิพากร ก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงไหม? เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัส ได้ แต่เพียงต้องการพิสูจน์ เรื่องราวบางอย่างว่าจะเป็นจริงไหม? ถึงแม้ร่างทรงจะทัก อาจารย์ว่า “ดวงจะดีแล้ว” อาจารย์ทิพากร ก็ยังไม่เชื่อ เพราะก่อนหน้านี้ ทำพิธีต่างๆ มาเป็นร้อยพิธีก็ยังไม่ดีขึ้น จากนั้นจึงออกชักชวนหมู่คณะที่ชอบการปฏิบัติธรรม ไปด้วยกัน 6 คน ขึ้นสู่ภูเขาน้อยซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาหิน ภูเขาดินผสมหิน

ทุกเย็นหลังจากเลิกโรงเรียน อาจารย์ทิพากร จะออกเดินทางด้วยเท้าเปล่าๆ โดยไม่มียานพาหนะใดๆ รองรับ แม้กระทั่งรองเท้า ออกเดินทางจงกรม เดินทางสู่ภูเขาน้อย ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปเป็นระยะทาง 18 ก.ม. จิตอยู่กับอารมณ์ภาวนา พุท-โธ กลางคืนก็นั่งภาวนาอยู่บนภูเขา ภาวนาไปจนถึงเวลา ตี 1 จึงนอนพักผ่อน ช่วงใดไม่มีงานสอน หนังสือก็จะนั่งภาวนาไปจนถึงสว่าง

คำคืนวันนั้นมีฝูงมดดำ พวกมันไต่ออกมาจากรู มาจากต้นไม้ ไต่ต่อมอาจารย์ จนเต็มตามตัว ก็ไม่ยอมปีดออก พวกมดต่างรุมกัดเต็มตัว บรรณาความตาย เป็นอารมณ์ ภาวนาตายเพื่อให้พ้นจากโลกใบนี้ จิตมีแต่แผ่เมตตาให้มดที่กัด

**“ถ้าเนื้อหนัง ของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อท่านก็จงเอาไปเถิด”**

เวลาถูกมดกัดก็ไม่ยอมฆ่า ชักพัก พวกมดมันก็ไต่ออกไปเอง ส่วนหมู่คณะที่ไปด้วย พอเห็นมดมาต่อมกัด ก็พากันปีดไล่ ฆ่ามดนั้นก็ปรากฏว่า ยิ่งพากันมามากกว่าเดิม